

# เก็บเงินราชการไว้ในรถ... เงินหายต้องรับผิดชอบหรือไม่?

## ข้อเท็จจริง



เจ้าหน้าที่ของสำนักงานระดับอำเภอได้รับมอบอำนาจให้ไปรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจึงขับรถยนต์ส่วนตัวไปเพื่อรับเงินดังกล่าวจากนั้นได้นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารและนำเงินใส่ไว้ในกระเป๋าเอกสารและเดินทางกลับซึ่งระหว่างเดินทางเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้แวะรับประทานอาหารกลางวันประมาณ ๒๐ นาที โดยเก็บกระเป๋าใส่เงินไว้ในรถซึ่งจอดไว้ที่ริมฟุตบาทห่างจากร้านประมาณ ๒๕ เมตร และลืตกประตูรถไว้แต่ปรากฏว่ารถยนต์ถูกจัดและกระเป๋าที่ใส่เงินหายไป



เจ้าหน้าที่ทั้งสองควรใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือซื้อตราฟหรือตั๋วแลกเงินแล้วไปเบิกเงินสด ณ ธนาคารจะปลอดภัยกว่าการถือเงินสดหรือไม่  
การกระทำดังกล่าวเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ?



เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองมีเจตนาจะทำให้เงินสูญหายจึงไม่เป็นการกระทำด้วยความจงใจและการที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองได้เก็บเงินไว้ในกระเป๋าเอกสารซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกว่าในกระเป๋าใส่เงินไว้และเมื่อไปรับประทานอาหารก็ได้นำกระเป๋าใส่เงินดังกล่าวเก็บไว้ในรถและลืตกประตูแล้ว เป็นการแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเงินตามสมควรแล้ว

**ศาลปกครองสูงสุด  
โดยที่ประชุมใหญ่  
วินิจฉัยว่า**

ส่วนวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ซื้อตราฟ หรือตั๋วแลกเงิน แล้วไปเบิกเงินสด ณ ธนาคาร ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าการถือเงินสดนั้น แม้จะมีความรัดกุมมากกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่าวิธีการถือเงินสด แต่เมื่อระมัดระวังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดวิธีการไว้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สองจึงสามารถเลือกวิธีการเก็บรักษาและนำเงินกลับสำนักงานตามที่เห็นสมควรได้

### NOTICE !

ประเมินความเสี่ยงอย่างร้ายแรง หมายถึง การกระทำโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นและหากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้น

ข้อเท็จจริงนี้ยังเป็นอุทกานที่สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินว่า แม้กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการจะไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีไว้เป็นการเฉพาะ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ